

# BCPGขายโรงไฟฟ้า กำไร370ล้านเข้าQ3

**ทันหุ้น** - BCPG ขายโรงไฟฟ้าโซลาร์ในญี่ปุ่น 2 โครงการ กำลังการผลิตรวม 24.53 เมกะวัตต์ เข้ากองทุน คาดรับรู้ รายได้ 1,100 ล้านบาท ทั้งนี้ **→→→ อ่านหน้า 2**



(ต่อจากหน้า 1)

มั่นใจรายได้เติบโตตามเป้า 15-20% เดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าตามแผน พร้อมศึกษาลงทุนโครงการพลังงานต่อเนื่อง ฟากโบรกสองผลงานไตรมาส 3/2561 นิวไฮ

บุกขายโรงไฟฟ้าเข้ากองทุน 370 ล้านบาท

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้ดำเนินการขายสินทรัพย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการนิคาโฮ (13.16 เมกะวัตต์) และนากิ (14.37 เมกะวัตต์) กำลังการผลิตรวม 27.53 เมกะวัตต์ ให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ของประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา

## ● ขายโรงไฟฟ้าเข้ากองทุน

"การขายสินทรัพย์ให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ประเทศญี่ปุ่น สำหรับโครงการนิคาโฮ และนากิ คิดเป็นมูลค่าหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการนำเข้ากองทุนไม่น้อยกว่า 11,000 ล้านบาท และเมื่อชำระคืนเงินกู้ประมาณ 7,000 ล้านบาทแล้ว จะมีเงินสดเหลือกว่า 4,000 ล้านบาท" นายบัณฑิต กล่าว

โดยการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นให้สูงสุด ด้วยการทำให้บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุนที่ต่ำลง มีกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ

รวมถึงมีเงินสดในมือเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่มองเห็นโอกาสในการเติบโตและการสร้างผลตอบแทนที่สูง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามแผนการลงทุนต่อไป

## ● งบไตรมาส 3/61 นิวไฮ

แหล่งข่าวจากวงการอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำหรับการขายสินทรัพย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ของ BCPG ให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) นั้นจะได้รับเงินสดในมือกว่า 4,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 1,100 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินก่อนหักค่าใช้จ่ายทางภาษี โดยบันทึกกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่วงไตรมาส 3/2561 ทั้งนี้

ทำให้คาดว่าผลประกอบการไตรมาส 3/2561 จะมีโอกาสทำสถิติสูงสุดในปีนี้ จากการบันทึกกำไรพิเศษจากการขายโครงการโรงไฟฟ้า โดยทั้งปีมั่นใจรายได้จะเติบโตตามเป้าที่ 15-20% และบริษัทยังเดินหน้าในการสร้างโรงไฟฟ้าต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ โครงการโซลาร์ฟลอป โดยคาดว่าจะติดตั้งได้ราว 2-3 เมกะวัตต์

อีกทั้งยังมีโครงการในต่างประเทศได้แก่ โครงการไฟฟ้าในญี่ปุ่นกว่า 147.3 เมกะวัตต์, ในฟิลิปปินส์ขนาด 6 เมกะวัตต์ และในอินโดนีเซีย กว่า 24 เมกะวัตต์ พร้อมกันนี้บริษัทยังศึกษาการลงทุนโครงการพลังงานทดแทนในเอเชีย-แปซิฟิก โดยจะเน้นเป็นโครงการพลังงานลมและโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อหนุนให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น

## ● บุกกำไร 370 ล้านบาท

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ระบุว่า BCPG จะได้กำไรจากการขายโครงการโรงไฟฟ้าครั้งนี้กว่า 370 ล้านบาท แต่ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วทำให้กำไรจากโรงไฟฟ้านี้จะหายไปราว 30 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะกระทบราคาหุ้น 0.20 บาทต่อหุ้น อีกทั้งโครงการโรงไฟฟ้าในญี่ปุ่นยังเกิดความล่าช้าในการจ่ายไฟเข้าระบบทำให้ภาพรวมของ BCPG ยังไม่โดดเด่นมากนัก

ขณะที่สัญญาณทางเทคนิคพบว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ขณะนี้มีโอกาสพักฐานบ้าง โดยประเมินแนวรับอยู่ที่ 21.90 บาท หากหลุดแนวรับดังกล่าวมีโอกาสทดสอบแนวรับที่ 21.20 บาท ขณะที่แนวต้านจะอยู่ที่ 22.70 บาท